

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2022

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

Năm 2022, Tổng công ty VTC không có kế hoạch về các nhiệm vụ công ích.

II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội

1.1 Công tác Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo và theo các quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BTTTT ngày 24/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tính đến tháng 11/2022 các hoạt động ủng hộ từ thiện thực hiện qua Cổng 1400 đã thu được kết quả như sau:

- Số chương trình đã và đang thực hiện: 12 chương trình, gồm: “Vì đồng bào vùng lũ” và “Tết vì nghèo và nạn nhân da cam” cấp phép năm 2021; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao”; “Tri ân chiến sĩ Trường Sơn”; “Tri ân liệt sỹ”; “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”; “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”; “Vì đồng bào vùng lũ”; “Một tin nhắn triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư”; “Trái tim cho em”; “Tết nhân ái”. Tổng số tiền thu được là gần 11 triệu, tương đương hơn 500.000 tin nhắn.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sau khi đối soát và nhận được tiền từ các doanh nghiệp viễn thông, Tổng công ty VTC đã chuyển đến các cơ quan chủ trì hoạt động ủng hộ để kịp thời thực hiện giúp đỡ các đối tượng thụ hưởng theo kế hoạch đề ra.

1.2 Công tác an sinh xã hội

- Ngay từ đầu năm, Công đoàn và Đoàn thanh niên Tổng công ty đã phát động các hoạt động an sinh xã hội tại chỗ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình cán bộ nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Nhâm Dần. Đồng thời hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trị giá 10 triệu đồng. Tổng công ty kịp thời chăm lo cho người lao động đón Tết Nhâm Dần với 800 suất quà Tết, tương đương 400 triệu đồng.

- Đoàn Thanh niên Tổng công ty và các đơn vị tích cực triển khai các chương trình từ thiện đầu xuân Nhâm Dần, như: Tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận trị giá gần 10 triệu đồng; Đoàn VTC Online với chương trình thiện nguyện Mùa Xuân cho 3 địa điểm vùng cao: Thôn Phiêng Xa - Hà Giang, Thôn Sải Giàng Phìn - Hà Giang, Xóm Hày Trên - Tỉnh Hòa Bình. Chương trình đã quyên góp được hơn 20 triệu đồng tiền mặt và 250kg quần áo mùa đông cũ cho người lớn, trẻ em. Số tiền mặt đã được sử dụng để mua 46 suất gạo, bánh kẹo để gửi cho các hộ đặc biệt khó khăn tại các địa điểm trên; Đoàn Cơ quan Tổng công ty tổ chức chương trình xây dựng bếp ăn cho học sinh Điểm trường Cáo Phìn 2, trường mầm non Thèn Chu Phìn, xã Thèn Chu Phìn nằm ở sát biên giới Việt- Trung phía Tây Bắc thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Tổng chương trình trị giá gần 60 triệu đồng.

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Đoàn Bộ TTTT; báo điện tử Vietnamnet thực hiện làm nhà cho 05 hộ gia đình nghèo tại tỉnh Hà Giang, mỗi căn nhà trị giá từ 50 đến 70 triệu đồng (nguồn tiền do các đơn vị phối hợp vận động ủng hộ được qua Cổng 1400, chương trình Mái ấm cho người nghèo vùng biên).

2. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong doanh nghiệp

Kết thúc năm 2022, Tổng công ty luôn thực hiện tốt Luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, chế độ tiền lương, tiền thưởng luôn công khai, minh bạch, rõ ràng, đảm bảo quyền của các bên trong quan hệ lao động.

Xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo, học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên. Hằng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát, các chương trình thể dục thể thao, các chương trình văn hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm nâng cao tinh thần cho cán bộ nhân viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Tổng công ty.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Ngọc Bảo